



Bài toán và Ý tưởng

Tri tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức

A. Einstein

PPLST và việc rèn luyện tinh thần

Đình Viết Cường (TC6),

E-mail : dinhvietcuong@yahoo.com

Chắc rằng mọi người chúng ta đến với môn PPLST đều có những mục đích riêng, và từ những hoàn cảnh khác nhau, nhưng tựu trung chúng ta đều hướng đến mục đích muốn phát triển và hoàn thiện kĩ năng tư duy của chúng ta. Các cựu học viên, các bạn đã gặt hái được gì sau khi hoàn tất khóa học? Các bạn đã “cảm” về TRIZ như thế nào?

Bài viết này không nhằm nói về những phương pháp mà chúng ta đã được học, mà ý muốn bàn luận cùng mọi người hệ quả của những tri thức trong môn PPLST mang lại, những điều mà tôi đã “cảm” được từ TRIZ. Đúng, thưa các bạn, tôi tin rằng tinh thần của TRIZ đã từng bước làm chúng ta hoàn thiện hơn.

Khi vận dụng PPLST để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, TRIZ sẽ từng bước đưa chúng ta đến câu hỏi: “*Hệ sẽ lý tưởng khi nào?*”, và câu gợi ý là: “*Hệ sẽ lý tưởng khi không có hệ mà chức năng của hệ vẫn được thực hiện.*” Khi mà câu hỏi đó luôn theo cùng chúng ta trong những vấn đề ta giải quyết, dù muốn hay không các bạn cũng sẽ nhận thấy rằng chúng ta cần tự trang bị cho mình sức khỏe và kĩ năng phong phú để giải quyết được các tình huống đa dạng của cuộc sống, đặc biệt trong những tình huống đòi hỏi phải xử lý nhanh, cấp bách.

Khi chúng ta bệnh, như một phản xạ tự nhiên, chúng ta đến bác sĩ hoặc mua vài viên thuốc rồi lại tiếp tục công việc như không có gì đáng để bận tâm. Nhưng như thế đã “lý tưởng” chưa? Nếu căn bệnh “tự nó” biến mất hoặc không xuất hiện thì thật tuyệt vời! Thế tại sao chúng ta không tự luyện tập để có một thân thể tráng kiện? Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.

Thỉnh thoảng chúng ta lại nghe tin về những vụ lật xuống máy, chìm ghe và kèm theo đó là thông tin của những người thiệt mạng. Lý do thiệt mạng theo ghi nhận thường là các nạn nhân không biết bơi. Đứng trước bài toán này ta phải làm sao, phải trang bị gì trước lúc bước lên xuống? Yêu cầu nhân viên cứu hộ theo? Tự trang bị áo phao? Lý tưởng nhất vẫn là “tự mình” cứu lấy mình, tự mình bơi vào nơi an toàn khi ghe, xuống gặp nạn. Tất nhiên cùng với ta, các chủ ghe xuống cũng sẽ tự trang bị đồ cứu hộ, và chính phủ cũng sẽ thành lập lực lượng cứu hộ, nhưng không thể bị động chờ những điều đó phải không các bạn? Sinh mạng là của ta, ta phải tự làm chủ sinh mạng của mình.

Và như vậy đó, TRIZ tuy không làm chúng ta khỏe lên nhưng tinh thần của TRIZ cho ta những “xúc cảm” mạnh mẽ để tự hoàn thiện mình. Với thân thể tráng kiện cùng những kĩ năng rèn luyện được, “nguồn dự trữ” cũng sẽ dồi dào hơn, giúp ta đặc lực hơn trong việc giải quyết những vấn đề liên tục phát sinh trong cuộc sống.

Chúc các bạn với bộ óc sáng suốt của mình sẽ luyện tập để có thêm thân thể tráng kiện, một thể lực sung mãn.